





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

14 พฤศจิกายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>เปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 11</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ทีวีทุกช่อง, thailandplus, hfocus)</p> <p>- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ รร.เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กทม. ทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 พ.ย.67 ภายใต้แนวคิด “วัคซีน ภายใต้อิทธิพลโลกไร้พรมแดน” โดยมี นายประเสริฐ รองนายกฯ และรอมว.ดิจิตทัฬหยา นายสมศักดิ์ รอมว.สร. นายเดชอิศม์ รอมช.สร. นพ.โอภาส ปลัด สธ. คณะผู้บริหารสธ. คณะผู้บริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ หน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน ทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีน ประจำปี พ.ศ. 2567 เฝ้ารับเสด็จฯ</p>	
<p>กรมอนามัย ขวนนั้บคาร์บ ปักธงอีสาน 11 จังหวัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (เพิ่มสื่อ) เว็บไซต์ (chaingmainews)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รอมว.สร. เปิดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบาย “คนไทยห่างไกล โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)” ครั้งที่ 2 เขตสุขภาพที่ 7 และ 8 ที่ ม.นครพนม จ.นครพนม พร้อมลงพื้นที่นำ อสม. 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน เรียนรู้การนั้บคาร์บ ปรับพฤติกรรมกรกิน “โปรตีนอย่าให้ขาด คาร์บอย่าให้เกิน เพิ่มเติมด้วยไขมันดี” มุ่งเป้าลดการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและประเทศ</p> <p>พญ.อัมพร เภยจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย นำทีมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ อสม. สาธิตวิธีการนั้บคาร์บ จากข้าวเหนียวที่มีขนาดแตกต่างกัน เพื่อให้ อสม.ที่เข้าร่วมงาน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปบอกต่อประชาชนต่อไป</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>โรคไทรอย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ Hfocus</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รอมว.สร. เปิดเผยถึงกรณีไทรอยโรคระบาดที่ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ว่า สงสัยว่าการระบาดเริ่มจากทีมบาสเก็ตบอลของโรงเรียน หลังจากการสอบสวนโรคเพิ่ม 4-8 พ.ย.พบอีก 20 ราย ยืนยันว่าไม่ต้องกังวลมากเกินไป เนื่องจากเด็กไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ได้รับวัคซีนครบถ้วน โอกาสเกิดโรครุนแรงจึงมีน้อยมาก แต่โรงเรียนยังคงต้องเฝ้าระวังและคัดกรอง นร.ที่มีอาการไ้อ่างต้อเนื่อง เพราะระยะฟักตัวของโรคอาจนานถึง 21 วัน ช่วงนี้เป็นโอกาสดีที่ผู้ปกครองจะทบทวนประวัติวัคซีนของบุตรหลาน แนะนำว่าในทุกครั้งที่มีการเจ็บป่วยให้นำสมุดบันทึกการฉีดวัคซีนไปพบแพทย์ทุกครั้ง</p> <p>-สำนักอนามัย กทม. และกรมควบคุมโรค ประสานสถานศึกษาเพื่อคัดกรองและเฝ้าระวังผู้ป่วย พร้อมทั้งทำความสะอาดโรงเรียนตามมาตรฐานสุขอนามัยทั่วไป พร้อมกันนี้ ควรตรวจสอบประวัติการรับวัคซีนของนักเรียนและบุคลากร เพื่อเฝ้าระวังผู้ป่วยรายใหม่ และติดตามข้อมูลสถานการณ์ของผู้สัมผัสใกล้ชิดในเหตุการณ์นี้ จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.67</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชนออนไลน์, thebangkokinsight, BightTV, HFocus, มติชน)</p> <p>-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ เผยโรคไทรอยเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ระบบทางเดินหายใจ ติดต้อได้ง่ายผ่านการไอ จาม และการหายใจ โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบหรือภูมิคุ้มกันยังไม่แข็งแรงพอ มักพบการระบาดในสถานที่ที่มีเด็กอยู่รวมกันจำนวนมาก</p> <p>-นพ.อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะนำการป้องกันและควบคุมการระบาด สถานศึกษาจำเป็นต้องมีมาตรการที่เข้มงวด แยกผู้ป่วยและให้หยุดเรียนจนกว่าจะได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะครบ 5 วัน พร้อมทั้งแจ้งผู้ปกครองในห้องเรียนที่พบผู้ป่วยเพื่อเฝ้าระวัง ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดต้อได้รับการยาปฏิชีวนะป้องกันและสังเกตอาการ 21 วัน ใน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เด็กที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโอรอนยังไม่ครบต้องต้องรับวัคซีนกระตุ้น เนื่องจากในบางกลุ่มเสี่ยงอาจมีอาการรุนแรง โดยเฉพาะทารกอายุต่ำกว่า 1 ปีที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์) New18</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยจากการสอบสวนโรคและค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัสเพิ่มเติม พบว่าเพื่อนในโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันและกลุ่มที่มีกิจกรรมร่วมกัน มีอาการป่วยแต่ไม่รุนแรง พบผู้ป่วยและผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ตรวจยืนยันพบเชื้อ รวม 20 ราย อยู่ระหว่างติดตามและควบคุมโรคในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดเพิ่มเติม โดยสถานการณ์ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-13 พ.ย. 2567 พบผู้ป่วย 1,290 ราย อัตราป่วย 44.74 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย อัตราป่วยตาย 0.16 % พบรายงานผู้ป่วยมากที่สุด ในภาคใต้ โดยเฉพาะเขตสุขภาพที่ 12 จำนวน 1,066 ราย จังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ ยะลา 575 ราย รองลงมา ได้แก่ ปัตตานี 199 ราย และนราธิวาส 198 ราย ตามลำดับ กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ 0-4 ปี จำนวน 795 ราย รองลงมา 5-9 ปี 144 ราย และ 10-14 ปี 42 ราย ตามลำดับ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, Hfocus, เรื่องเล่าเช้านี้)</p> <p>- พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เผยว่า ผลสอบสวนโรค พบว่ามีคนป่วยตั้งแต่เดือน ต.ค. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6 ประมาณ 20 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคและมีการติดตามต่อเนื่อง ขณะนี้มี 2 ลักษณะที่แตกต่างกัน โดยกรณีแรกที่พบผู้ป่วยในโรงเรียน เป็นเด็กโต อาการไม่ค่อยรุนแรง ส่วนกรณีการระบาดในภาคใต้ เมื่อปลายปี 2566 เป็นการระบาดในเด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 1 ขวบ หรือต่ำกว่า 6 เดือน และมีผู้เสียชีวิตด้วย ส่วนการตรวจหาเชื้อโอกรอนมีค่าใช้จ่ายสูง จึงเลือกตรวจกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กต่ำกว่า 1 ปี มีโรคประจำตัว ภูมิคุ้มกันบกพร่อง หญิงตั้งครรภ์ กลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งนี้ กรณีมีอาการ 3-4 วันเริ่มไอบามาก ให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการป่วยที่ รร. แพทย์จะตรวจหาเชื้อโอรอนด้วยวิธี PCR ต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล ร่วมบูรณาการเฝ้าระวังโรคโอรอนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในโรงเรียน ป้องกันการแพร่ระบาด ขอผู้ปกครองอย่าเป็นกังวล กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศด่วน แจ้งเตือนสถานศึกษาให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโอรอน พร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายช่วยกันดูแล เฝ้าระวังโรคอย่างเข้มงวดที่สุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและดูแลสุขภาพของนักเรียน ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกคนให้ปลอดภัย</p>	
<p>เด็กนักเรียนโคราชตกเตียงเสียชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (เพิ่มสื่อ) เว็บไซต์ (hfocus, ch3plus, ch7)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ.แสดงความเสียใจกรณี นร.หญิงชั้น ม.3 พลัดตกจากอาคารเรียน รร.ตั้ง ในจ.นครราชสีมา เสียชีวิต โดยกำชับให้ทีม MCATT กรมสุขภาพจิต ลงพื้นที่ดูแลสภาพจิตใจครอบครัวและโรงเรียน ย้ำนายกฯ แพทองธาร ให้ ความสำคัญสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน แนะนำให้เร่งถอดบทเรียนปัจจัยเกิดเหตุ ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสอดส่องป้องกันการสูญเสีย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaitodaynews</p> <p>- นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำวิธีช่วยเหลือผู้ที่มีความเสี่ยงจากการฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตนเอง ต้องใช้ความละเอียดอ่อน ความเข้าใจ และการสนับสนุนที่เหมาะสม ด้วยหลัก 3 ส. ได้แก่ สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชื่อมโยง นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2563 กรมสุขภาพจิต กองบังคับการปราบปราม สทช. และ Social Influencer ได้แก่ หมอเล็บแพนด้า Drama-addict และหม่อมโพธิ์ดำ ได้จัดตั้ง “ทีมปฏิบัติการพิเศษป้องกันการฆ่าตัวตาย” หรือ HOPE Task Force อีกช่องทางหนึ่ง เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีสัญญาณเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในโลกออนไลน์อย่างทันท่วงที เป็นสื่อกลางในการดูแลและป้องกันการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น</p>	
<p>ดัน 1 จังหวัด 1 รพ.ต้านภัยบุหรี่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ไทยรัฐ, มติชน, สยามรัฐ) นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, สยามรัฐ)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยผลการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบนโยบาย 1 จังหวัด 1 รพ.เลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อเป็นต้นแบบในการเป็นจุดจัดการลดจำนวนนักสูบ และเห็นชอบให้ สธ. ร่วมกับ ศส. และภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ จัดโครงการ Gen Z ไม่สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กไทยไม่สูบบุหรี่ทุกประเภท และให้ อสม.ช่วยชักชวนให้นักสูบเลิกสูบ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, เดลินิวส์, สยามรัฐ, fm91bkk, newtv, tnn, thebangkokinsight, inn, cm108, thaitabloid, thailandplus, hfocus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานที่ รพ.บุรีรัมย์พบกรณีผู้ป่วยที่ได้รับอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าอย่างชัดเจน โดย พญ.ภาวิณี วงศ์ประสิทธิ์ อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ รายงานว่า มีผู้ป่วยชายไทย อายุ 32 ปี เข้ารับการรักษาด้วยภาวะปอดอักเสบรุนแรงจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า (E-cigarette or Vaping product use Associated Lung Injury : EVALI) โดยผู้ป่วยมา รพ. ด้วยอาการใช้เต้าฯ ไอเป็นเลือด เจ็บคอ และเหนื่อยมาก จากการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุพบว่าจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งผู้ป่วยรายนี้หากแพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจไม่ทัน อาจถึงแก่ชีวิตได้ พร้อมกำชับทุกรพ.เฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วยปอดอักเสบอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นยุคใหม่ ชักประวัติการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าอย่างละเอียด เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันเวลาที่ พร้อมให้คำแนะนำเตือนภัยประชาชน</p>	
<p>ประชุมแนะแนวทางทำ 'ซี8' พยาบาลสายงานวิทย์-เทคโนโลยี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์</p> <p>- นางอัมราภัสร์ อรรถชัยวัฒน์ ผอ.กองการพยาบาล สธ. เผยกองการพยาบาล ได้เปิดรับสมัครการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ในหัวข้อสร้างผลงานวิชาการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 รุ่น ระหว่าง 21 - 27 พ.ย. 67 ผลการตอบรับดีมาก มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว เนื่องจากระบบปรับลงทะเบียนประชุมออนไลน์ได้ 1,000 คนต่อรุ่น ซึ่งทราบว่ามีผู้สนใจอีกจำนวนมาก พร้อมแนะนำผู้ที่สมัครทันให้ชวนเพื่อนพยาบาลที่สมัครไม่ทันเข้ามาดูผ่าน Host เดียวกันได้ และมีแผนพิจารณาเปิดอบรมเพิ่มอีก</p>	
<p>วันเบาหวานโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (bangkokbiznews, thaitodaynews, newtv, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวว่า เบาหวานเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญและมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทั่วโลก โดยในประเทศไทยพบผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 สูงถึง 6.5 ล้านคน และเกือบครึ่งยังไม่ทราบว่าตนเองป่วย กรมควบคุมโรคได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก 2567 ภายใต้หัวข้อ "Diabetes and Well-Being: สุขกาย สุขใจ โลกสดใส ใส่ใจเบาหวาน" โดยเน้นให้ผู้ป่วยเบาหวานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและความสุข ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม แม้ต้องอยู่ร่วมกับโรคนี้อัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ เผยนโยบายของรัฐในการส่งเสริมสุขภาพและปรับพฤติกรรมป้องกันโรค NCDs เน้นการลดอัตราการป่วย ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ และเสริมการปรับพฤติกรรมผ่านศูนย์คนไทยห่างไกล NCDs โดยในวันเบาหวานโลก 14 พ.ย. โดยรพ.ราชวิถีเชิญประชาชนร่วมงาน "Diabetes and well-being เบาหวานสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี" ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เช่น เจาะน้ำตาลปลายนิ้ว ออกกำลังกายและอาหารสำหรับผู้ป่วย ณ ชั้น 1 อาคารทศมินทรราชราช</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaitodaynews, thailandplus)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. เผย อย. วันที่ 14 พ.ย.ของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก ซึ่งโรคเบาหวานถูกจัดให้เป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่คุกคามประชากรทั่วโลก แนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลือกบริโภคอาหารลดหวาน มัน เค็ม เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ที่มีตราสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ลดเสี่ยงการเกิดโรค NCDs</p>	
<p>การประชุมคณะกรรมการยาเสพติด (CND) สมัยที่ 67</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (thaitodaynews, hfocus)</p> <p>- นพ.วิทิต สฤษฏีชัยกุล รองเลขาธิการ อย. เผย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการยาเสพติด (CND) สมัยที่ 67 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เพื่อพัฒนานโยบายการควบคุมและป้องกันปัญหาเสพติดในระดับสากล โดยเน้นประเด็นยาไอปออยด์สังเคราะห์และการใช้ยาที่ผิดวัตถุประสงค์ รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย เพื่อควบคุมสารเสพติดใหม่ โดยเฉพาะความสำคัญของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสารเสพติดใหม่ในไทย เพื่อยกระดับการควบคุมปัญหาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อย. เปิดช่องทางแจ้งการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพเฉพาะตัว ผ่านระบบ e-Submission</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. แจ้งผู้ประสงค์สั่งซื้อสินค้าออนไลน์เพื่อใช้เฉพาะตัว กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข เพื่อป้องกันการรั่วไหลและนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ต้องแจ้งการนำเข้าผ่านระบบ e-Submission โดยหากบุคคลใดสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แล้ว ให้แจ้งแก่บริษัทขนส่ง เพื่อบันทึกข้อมูลรายละเอียดเลข 13 หลักของผู้นำเข้าและรายละเอียดสินค้า พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแทนผู้นำเข้า หรือผู้นำเข้าทำด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์กองด่านอาหารและยา อย. ทั้งนี้ หากไม่ได้แจ้งนำเข้ล่วงหน้า สามารถดำเนินการขออนุญาตนำเข้าได้ โดยจัดเตรียมเอกสารรายการสั่งซื้อ และรายละเอียดของสินค้า พร้อมบัตรประชาชน แสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ ด่านอาหารและยาที่นำเข้า เพื่อยื่นข้อมูลเข้าระบบ เจ้าหน้าที่จะพิจารณาในทันที</p>	
<p>กรมวิทย์ฯ เปิดบ้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaitodaynews, thailandplus, thaipr, newswit)</p> <p>- นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทย์ฯ เผยกรมวิทย์ฯ เปิดบ้านให้ นร.จากรร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) จำนวน 238 คน เยี่ยมชมเพื่อเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีการเยี่ยมชมและศึกษาการทำงานในห้องปฏิบัติการ 5 กลุ่ม เช่น พิพิธภัณฑสถานแมลง, ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล, ห้องตรวจวิเคราะห์ด้านอาหาร, และห้องทดสอบเครื่องมือแพทย์ ทั้งนี้ รร.หรือหน่วยงานที่สนใจ สามารถติดต่อเยี่ยมชมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทย์ฯ</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, news1live, sondhitalk)</p> <p>- กรมการแพทย์ ชี้แจงท่านนอนคว่ำ ทำให้เสี่ยงเสียชีวิตเฉียบพลัน เป็นข้อมูลเท็จ ซึ่งคนปกติสามารถนอนคว่ำได้โดยไม่เกิดอันตรายอะไร แต่คนบางกลุ่มควรหลีกเลี่ยงการนอนคว่ำ เช่น หญิงตั้งครรภ์ ทารก ซึ่งหากหลงเชื่อโพสต์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและมีความกังวลได้</p>	
<p>ข่าวบิดเบือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk)</p> <p>- รพ.ราชวิถี เผยอาการท้องผูก เพราะลมในลำไส้มากทำให้ลำไส้พองไม่มีแรงบีบ กล้ามเนื้อในร่างแข็งตึง ตึมน้ำน้อย เถาดาน และปากทวารเรื้อรัง เป็นข้อมูลบิดเบือน การท้องผูกเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น โรคเรื้อรังที่กระทบการทำงานของลำไส้ การขาดน้ำ และความผิดปกติของลำไส้ ไม่ใช่เพียงแค่มดในลำไส้หรือเถาดานในท้องตามที่กล่าวอ้าง</p>	
<p>ใช้สิทธิบัตรทองที่ร้านยา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, thaipbs, thebangkokinsight, thecoverage)</p> <p>- นพ.เจตต์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผยถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งรับคำฟ้องของแพทยสภาต่อ สปสช. และสภาเภสัชกรรม จากการทำบริการเจ็บป่วยเล็กน้อย 32 อาการ รับยาที่ร้านยาคุณภาพ ว่า ขณะนี้ผู้ใช้สิทธิบัตรทองฯ ยังคงเข้ารับบริการที่ร้านยาคุณภาพได้ จนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำวินิจฉัยย้อนออกมา</p> <p>- รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม เผยโครงการนี้เป็นการดำเนินการถูกต้องตาม พ.ร.บ.วิชาชีพฯ เพราะเภสัชกรจ่ายยาได้ ซึ่งมีหลายระดับตั้งแต่การดูแลสุขภาพเบื้องต้น และการบริการปฐมภูมิ ร้านขายยาไม่ได้รักษาโรค แต่เน้นดูแลอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นเท่านั้น จึงมีการกำหนดกลุ่มอาการไว้ ส่วนการท้วงว่าเภสัชกรชกประวัติเป็นการวินิจฉัยโรคเป็นการทำเพื่อให้เห็นใจถึงอาการผู้ป่วย จึงจะเลือกยาตามอาการได้ถูกต้อง และเมื่อครบ 3 วันจะโทรติดตามอาการ หากไม่ดีก็แนะนำให้ไปหาหมอ</p>	
<p>หนุนแพทย์เฉพาะทางเป็นหมอกคนที่ 4</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, บ้านเมือง, mediaofthailand, hfocus)</p> <p>- นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ. สสส.กล่าวว่า สสส.ร่วมกับ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) พัฒนาแพทย์เฉพาะทางต้นแบบด้านการส่งเสริมป้องกันสุขภาพ หรือ "ต้นแบบระบบบริการสุขภาพ 4 หมอ" ต่อยอดจากแนวคิดการทำงาน 3 หมอ โดยหมอกคนที่ 4 คือแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ ช่วยยกระดับการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน เกิดสุขภาพดีแบบองค์รวม ลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการสุขภาพได้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>บทบาทของ อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- เสนอบทความ อสม. ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนวัยกลางคนและสูงอายุ ซึ่งมีข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยีประกอบการทำงาน เช่น การรายงานข้อมูลผ่านระบบดิจิทัล การประสานงานผ่านแอปฯ ซึ่งเป็นทักษะที่คนรุ่นใหม่มีความถนัดกว่า แม้จะเริ่มมีคนรุ่นใหม่เข้ามารับหน้าที่ อสม. แต่อัตราอย่างน้อย เพราะเลือกอาชีพที่มั่นคงและสร้างรายได้มากกว่า พร้อมยกตัวอย่างโครงการที่น่าสนใจส่งเสริมบทบาทคนรุ่นใหม่ในงาน อสม. คือ โครงการ “อสม.ละอ่อน” ที่ จ.ลำปาง เปิดโอกาสให้เยาวชนที่เป็นลูกหลานของ อสม. เข้ามาช่วยงานสาธารณสุข แบ่งเบาภาระ อสม. รุ่นใหญ่ที่อาจไม่ถนัดเทคโนโลยี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งยังช่วยสร้างประสบการณ์เชิงสาธารณสุขให้เยาวชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากปัญหาสังคม</p>	
<p>ขอตรวจสอบคุณสมบัติ กมธ.บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, newtv)</p> <p>- นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ประธานชมรมสันติประชาธรรม ยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ตรวจสอบนายอักษรย่อ ม. และ อ. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสภาเข้าร่วมเป็นคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับบุหรีไฟฟ้าในประเทศไทย ด้านคุณสมบัติความเหมาะสมและการมีส่วนร่วมได้ส่วนเสียด้านผลประโยชน์ของกลุ่มทุนใหญ่ผู้สนับสนุนบุหรีไฟฟ้า ซึ่งขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศและกระทบต่อนโยบายควบคุมบุหรีไฟฟ้า รวมถึง สภาไม่ควรรับรองรายงานของคณะ กมธ.ฉบับดังกล่าว หรือหากรับรองรายงาน ขอให้มีการตั้งข้อสังเกตไว้ในรายงานการประชุม ถึงความไม่ชอบธรรมที่มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาสูบร่วมเป็นกรรมาธิการใน กมธ.วิสามัญฯ ที่เสนอรายงานต่อสภาด้วย</p>	
<p>แพทย์ชนบทรับรางวัล แมกไซไซ 2024</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, linetoday, ejan, mcot)</p> <p>- นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ในฐานะประธานชมรมแพทย์ชนบท ร่วมรับรางวัลแมกไซไซ 2024 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 12 พ.ย.67 ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของบุคคล/องค์กรที่ได้รับรางวัลในปี โดยมีความหมายและนักศึกษาหลายคณะมาร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของชมรมแพทย์ชนบทในการลดช่องว่างทางสังคม ซึ่งการที่คนไทยได้รับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เป็นต้นแบบที่คนฟิลิปปินส์หวังจะมีในอนาคต เพราะความเหลื่อมล้ำที่โหดร้ายที่สุดคือการมีแพทย์ที่ก้าวหน้า แต่การเข้าถึงจำกัดเฉพาะคนมีเงิน สังคมไทยจึงต้องร่วมกันผลักดันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้คนทั้งโลก</p>	
<p>สำรวจอาชีพ ‘เภสัชกร’</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pantip</p> <p>-เว็บไซต์ พันทิป มีการตั้งกระทู้ ถกเถียงกันคน แต่ระบบกลับป่วยไข้ สำรวจเภสัชกร อาชีพที่แบกรับมากกว่าการจ่ายยา โดยระบุว่า เภสัชกรเป็นส่วนสำคัญในระบบสุขภาพ แต่ต้องเผชิญกับปัญหาภาระงานหนัก สุขภาพจิต และระบบการทำงานที่ไม่เหมาะสม การแก้ปัญหาต้องเริ่มที่การปรับปรุงโครงสร้างและเพิ่มบุคลากรในระบบ เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเภสัชกรทุกคน.</p>	
<p>โคราชใช้หวัดใหญ่ระบาดหนัก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน) เว็บไซต์ (แนวหน้า)</p> <p>-นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รอง ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดติดตามสถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ มีแนวโน้มสูงขึ้น จากรายงาน สสจ.นครราชสีมาพบตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. - 11 พ.ย.67 จ.นครราชสีมา มีผู้ป่วยสะสม 26,812 ราย เสียชีวิตสะสม 12 ราย ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังไม่เคยรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และมีโรคประจำตัว ย้ำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นสิ่งที่จำเป็น โดยเฉพาะ 7 กลุ่มเสี่ยง ให้ไปรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ปีละ 1 ครั้ง</p>	
<p>ชื่นชม 2 พยาบาลฮีโร่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เรื่องเล่าเช้านี้ , ch3, ch7, topnews, bugaboo,)</p> <p>-จากกรณี นายไพศาล แต่สุวรรณ อายุ 64 ปี ชาว ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม หัวใจวายเฉียบพลันขณะเล่นกีฬาแบดมินตันภายในสนามแบดมินตัน อบจ.สมุทรสงคราม แต่โชคดีขณะเกิดเหตุมี นางเจ็จจันทร์ ทิพรม หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย (พระครูอุดมสมุทรคุณ) และ น.ส.รัตนารัตน์ ศรีเสียม หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จพระ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พระพุทธรูปเหล็ก ใช้เครื่อง AED เข้าให้ความช่วยเหลือ จน นายไพศาล พันคืนสติ ก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล และได้รับการรักษาจนฟื้นคืนอันตราย</p>	
<p>เหตุก๊าซแอมโมเนียรั่ว รง.น้ำแข็ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สวท.91, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, มุมข่าว, กรมประชาสัมพันธ์, มติชน, ch3plus, thaich8, NBT, topnews, workpointnews, teroasia, brighttv, thaipbs, ch7, bugaboo)</p> <p>- นางพาดิเมาะ สะดียามู ผวจ.ปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเหตุก๊าซแอมโมเนียรั่วไหลในโรงงานน้ำแข็งแห่งหนึ่ง ที่ต.ตะลุโบะ อ.เมืองปัตตานี พบพนักงานโรงงานน้ำแข็งบาดเจ็บ 18 ราย ทุกคนมีอาการมีนศีรษะ แสบตา หายใจไม่ออก นำตัวส่งรักษา รพ.ปัตตานี พร้อมสั่งการให้ประชาสัมพันธ์ให้ปชช.ในพื้นที่สวมแมสก์ และสั่งปิดรร. ศูนย์เด็กเล็ก รอบโรงงานน้ำแข็งชั่วคราว และกำชับสสจ. รพ.ปัตตานี ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจร่างกายประชาชนในรัศมี 5 กม. รวมถึงเตรียมเรียกผู้ประกอบการโรงงานน้ำแข็งทั่วจังหวัดกว่า 20 แห่ง ให้เข้มงวดมากขึ้น เพราะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น 2-3 ครั้งแล้ว</p>	